

### การประกวดแบบเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำหนดให้มีเครื่องหมายมาตรฐานขึ้นไว้สำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงได้จัดให้มีการประกวดแบบเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้น โดยมีคณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบ ฯ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แต่งตั้ง มีนายมนูญ ประชัญคดี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์เป็นประธานกรรมการในการประกวดครั้งนี้มีแบบส่งเข้าประกวดทั้งหมด ๔๓ แบบ หลังจากที่กรรมการได้พิจารณาแล้วได้ตัดสินให้แบบของนายกวี รัตนานิกม ซึ่งเป็นรูป TIS ไขว้ เป็นแบบชนะการประกวด และสำนักงานมาตรฐาน ฯ จะได้กำหนดแบบดังกล่าวเป็นแบบเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป

### งานกำหนดคุณภาพมาตรฐานอาหารแห่งชาติ

ตามโครงการร่วมระหว่างองค์การอาหารและเกษตรและองค์การอนามัยโลก (FAO/WHO) เรื่อง มาตรฐานอาหาร (Joint FAO/WHO Standards Programme) ได้จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานอาหาร (Codex Alimentarius Commission) ขึ้น มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งมาตรฐานอาหารสากลระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ได้มีการประชุมคณะกรรมการ นับแต่

เริ่มต้นมาแล้ว ๖ ครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ทุกครั้งศาสตราจารย์ศ บุนนาคปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เป็นผู้แทนไทยไปร่วมประชุมด้วยในฐานะ Contact point ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ และทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานสำหรับประเทศไทย เห็นความสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ความเห็นอย่างรอบคอบเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารหลายชนิด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระเทือนเศรษฐกิจของประเทศเราเป็นอย่างมาก จึงเสนอแนะให้แต่งตั้งกรรมการระดับชาติ และสำนักงานเลขาธิการ เพื่อการนี้โดยเฉพาะขึ้น ครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๗ แต่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาสมควร เพราะว่ามีมาตรฐานอาหารต่าง ๆ ยังอยู่ในขั้นต้น ๆ ยังไม่จำเป็นต้องตัดสินใจประการใด จึงขอให้

กระทรวงสาธารณสุข รับเป็นงานฝากภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหาร กระทรวงสาธารณสุข

บัดนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับมาตรฐานอาหารหลายชนิดด้วยกัน ได้บรรลุถึงขั้นที่ ๙ ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายที่รัฐบาลต่าง ๆ จะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่เพียงใดแล้ว อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์จึงได้เสนอให้หรือฟื้นฟูเรื่องขึ้น

(ต่อหน้า ๗๒)

ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นโท และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนก แผนกและกองเดิม

๔. นางบุญล้อม ทิวยานนท์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เอก กองเคมี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นพิเศษ กองวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

๕. นายวิเชียร สุรจินทร์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นจัตวา ตำแหน่งเสมียนพนักงาน แผนกคลัง สำนักงานเลขานุการกรม เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำแผนก แผนกสถิติ พิพิธภัณฑสถานและเผยแพร่ กองเดิม

หมายเลข ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๒

หมายเลข ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๒

หมายเลข ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๒

หมายเลข ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๑๒

หมายเลข ๕ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๒

ลาออก

๑. นายสุเทพ สุขสมบัติ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ตรี กองฟิสิกส์และวิศวกรรม

๒. นางสมพงค์ ยอดพฤติกุล ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ตรี กองการศึกษาเคมีปฏิบัติ

๓. นางสาวแคธริน แมคอินไต้ย์ ข้าราชการพลเรือนวิสามัญชั่วคราวทดลองปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ตรี แผนกฟิสิกส์ กองเคมี

หมายเลข ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๑๒

หมายเลข ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๑๒

หมายเลข ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

### เรื่องนำเสนอใจ (ต่อจากหน้า ๘)

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือเสนอคณะรัฐมนตรีว่า สมควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณภาพมาตรฐานอาหารแห่งชาติขึ้นให้ปฏิบัติงานเน้นหนักไปในด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของประเทศ โดยเฉพาะผลผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรม คณะกรรมการดังกล่าวควรประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นกรรมการ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับเป็นเจ้าของเรื่องในการดำเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบด้วย และอนุมัติในหลักการเมื่อ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๒

กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้มีหนังสือเสนอรายชื่อคณะกรรมการกำหนดคุณภาพมาตรฐานแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่และสำนักงานต่อ ๆ ผน ๖ นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๒ และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๑๒ ลงมติเห็นชอบด้วย และให้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

ในระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ ฯ จะขอใช้สถานที่และบริการของกรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสำนักงานชั่วคราว